

การรับพืช อาหารหรือผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรอื่น ๆ ทางไปรษณีย์

สหรัฐฯ นั้นปลอดจากศัตรูพืชทางการเกษตรและโรคของพืชและสัตว์หลายชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วโลก เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตว์ไม่ให้เข้ามาในสหรัฐฯ ทางประเทศของเราได้ตรากฎหมายที่ห้ามหรือจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภทจากต่างประเทศ รวมถึง เนื้อสัตว์ ผลไม้ ผัก พืช ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ยาสมุนไพร และ สิ่งติดกรรมที่ทำมาจากพืชบางชนิด และ รายการอื่นๆ ข้อห้ามต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องสหรัฐฯ จากการคุกคามร้ายแรง ซึ่งแม้เพียงแค่มีศัตรูของพืชและสัตว์ หรือ โรคชนิดใหม่เพียงชนิดเดียว ก็อาจจะทำร้ายการเกษตรและทรัพยากรทรัพยากรของสหรัฐฯ สร้างความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากมายในการกำจัด สูญเสียรายได้ทางการค้า และอาจทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น

โดยการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture - USDA) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐฯ (Department of Homeland Security - DHS) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดกักกันพืชนำเข้าทางการเกษตรของประเทศไทย ท่านเองก็เช่นกัน ท่านมีบทบาทสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย การซื้อขายได้และความมากมายของเสบียงอาหารของสหรัฐฯ

เพราะท่านคือ "ผู้นำเข้า"

ไม่ว่าจะเป็นของฝากที่เพื่อนของท่านที่ไปเที่ยวต่างประเทศส่งมาให้ อาหารที่ครอบครัวของท่านส่งมาให้จากต่างประเทศ หรือ เมล็ดพันธุ์พืชที่ท่านได้ซื้อมาปลูกในสวนหย่อมของท่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่อยู่หอบรรจุภัณฑ์อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเกษตรของสหรัฐฯ หรือสภาพแวดล้อม ในฐานะผู้รับหอบรรจุภัณฑ์ ท่านจะถูกค่านึงว่าเป็นผู้นำเข้า และจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กับสิ่งที่ติดมาด้วยก็ตาม หอบรรจุภัณฑ์อาจจะถูกยึดและทำลายทิ้งที่ท่าขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยปกป้องศุลกากรและเขตแดน (Customs and Border Protection - CBP) ของ DHS ท่านอาจจะต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมากตามข้อกำหนดกักกันพืชของ USDA ที่บังคับใช้

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ดังกล่าว สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้ท่าน:

- **ให้ขอการแจ้งกล่าวล่วงหน้า** บอกเพื่อนและครอบครัวของท่านว่าให้แจ้งท่านก่อนที่จะส่งอะไรก็ตามมาให้ท่านที่สหรัฐฯ เพื่อที่ท่านจะได้ตรวจสอบกับหน่วยงานให้บริการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS) ของ USDA เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ ที่จะส่งมาเหล่านั้นต้องตามกฎหมายนำเข้า
- **ให้ใช้บริการผู้ค้าในสหรัฐฯ ในการนำเข้า** เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์หรือผ่านทางแคตตาล็อก ให้เลือกสินค้าที่ส่งมาจากภายในสหรัฐฯ ด้วยวิธีการนี้ ท่านจะไม่ต้องควมรับผิดชอบต่อการนำเข้าด้วยตัวท่านเอง ถ้าท่านซื้อสินค้าที่ส่งมาจากประเทศอื่น ก่อนอื่นให้ตรวจสอบกับสำนักงาน APHIS ที่ใกล้ที่สุดถึงข้อห้ามใดๆก็ตามที่อาจจะบังคับใช้เสียก่อน
- **อย่าคิดว่ามันถูกกฎหมาย** เพียงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างสามารถซื้อหาได้ทางออนไลน์ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะสามารถนำเข้าในสหรัฐฯ ได้ อย่างถูกกฎหมาย ผู้ค้าต่างชาติอาจจะไม่ได้ทิ้งระงับถึงข้อกำหนดกักกันพืชของสหรัฐฯ หรืออาจจะไม่สนใจถึงความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้นำเข้า
- **ระวังสิ่งที่คุณเหมือนกัน** ถึงแม้ว่าในบางที่ของบางชิ้นอาจจะดูเหมือนกัน แต่อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต่างประเทศหลายชนิดๆ ที่อยู่ในตลาดสินค้าย่อยของสหรัฐฯ นั้น จะไม่เหมือนกันกับที่อยู่ภายในตลาดต่างชาติ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลีก

อาจมีส่วนผสมที่แตกต่างกันเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดกักกันพืชนำเข้าโดยเฉพาะ หรืออาจจะต้องผ่านการดูแลพิเศษที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถทำได้กับจำนวนของปริมาณไม่มาก ซึ่งผลที่ได้ก็คือ, ถึงแม้ว่าสินค้าจะเหมือนกับบนชั้นวางสินค้าในร้านค้าในสหรัฐฯ แต่ท่านอาจจะไม่สามารถนำเข้าสินค้าชิ้นนั้นเพื่อการบริโภคของตัวเองตามกฎหมายได้ โดยทั่วไปแล้ว, ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในร้านค้าในสหรัฐฯ; แต่ถ้าหากท่านต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเหล่านั้นโดยตรงทางการส่งทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อสำนักงาน APHIS ที่ใกล้ที่สุดเสียก่อน

- **ยุติการส่งซ้ำ** ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ส่งมาท่านโดยครอบครัวหรือเพื่อน เกิดถูกยึดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ CBP ท่านต้องแน่ใจว่าได้ดูรายการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่มีการส่งมาให้ท่านอีก ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์จากธุรกิจต่างชาติ ให้ท่านติดต่อผู้ขายเพื่อขอเงินคืน อยากรับข้อเสนอของผู้ขายที่จะเสนอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ถูกยึดหรือข้อเสนอที่จะส่งสินค้าชิ้นเดิมมาให้ใหม่
- **ตรวจสอบสถานะ** ข้อกำหนดกักกันพืชนำเข้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำตามการเกิดขึ้นใหม่ของศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตว์ทั่วโลก ถึงแม้ว่าท่านอาจจะเคยนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทางไปรษณีย์อย่างถูกกฎหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าเหล่านั้นจะยังคงสามารถนำเข้าอย่างถูกกฎหมายได้อยู่เช่นเดิม ให้ติดต่อสำนักงาน APHIS ที่ใกล้ตัวท่านที่สุดเพื่อติดตามถึงสถานะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการนำเข้าในปัจจุบัน
- **รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างไปรษณีย์กับการหิ้วเข้ามา** การนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทางไปรษณีย์นั้นไม่ถือว่าเป็นเช่นเดียวกันกับการหิ้วเข้ามาในประเทศโดยตัวท่านเองผ่านทางท่าอากาศยานหรือทางชายแดนทางบก กระบวนการที่แตกต่างกันจะถูกบังคับใช้ สามารถดูข้อมูลสำหรับประชากรสหรัฐฯ ที่เดินทางกลับเข้าประเทศ หรือ ชาวต่างชาติผู้ที่จะวางแผนจะเดินทางมายังสหรัฐฯ ได้ที่หน้าเว็บ ข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศของ APHIS ได้ที่ www.aphis.usda.gov/travel

พืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก

เพื่อกันศัตรูและโรคของพืชออกจากสหรัฐฯ จะไม่อนุญาตให้นำพืชที่ยังมีชีวิตและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกเข้ามาในประเทศสหรัฐฯ โดยไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (รวมถึงที่นำมาจากแคนาดา) ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกให้โดยทางการทางการเกษตรของประเทศที่นำส่ง จะรับรองว่าพืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชนั้นๆ ได้ถูกตรวจสอบ และปลอดจากศัตรูของพืชและสัตว์และโรคอันตราย และผ่านข้อกำหนดการนำเข้าที่บังคับใช้อยู่ ถ้าผู้นำส่งไม่ยอมรับใบรับรองสุขอนามัยพืชให้ท่าน หรือบอกท่านว่าการซื้อของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช ท่านควรที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเสีย เพราะนั่นหมายความว่า พืชหรือเมล็ดพันธุ์พืชของผู้นำส่งไม่สามารถถูกนำเข้าในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งมีข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชจำนวนเล็กน้อยที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาในสหรัฐฯ ได้ ภายใต้ใบอนุญาตกักกันเมล็ดพันธุ์พืชปลีกย่อย (Small Lots of Seed - SLOS) ของ USDA ที่ใช้แทนหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต SLOS และวิธีการขอได้จากเว็บไซต์ APHIS ที่ www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/smalllots_seed.shtml นอกเหนือจากใบรับรองสุขอนามัยพืชแล้ว พืชและเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดอาจจำเป็นต้องมีเอกสารกำกับ ต้องมีการดูแลหรือต้องมีการตรวจสอบที่มากกว่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ APHIS

ผักและผลไม้สด

ผักและผลไม้สดหลายชนิดได้ถูกห้ามไม่ให้นำเข้าในประเทศสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าผักและผลไม้สดจากต่างประเทศจะมีวางจำหน่ายตามตลาดนัดทั่วไปในสหรัฐฯ แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วผักและผลไม้สดดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาโดยตรงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับการบริโภคส่วนบุคคล ผู้นำเข้าผักและผลไม้เพื่อการพาณิชย์จะต้องผ่านข้อกำหนดเฉพาะของ APHIS สำหรับ การดูแล การบรรจุ

หีบห่อ การตรวจสอบ และการดูแลสินค้าของผู้นำเข้าเพื่อป้องกันซึ่งศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตว์ทางการเกษตรที่อาจจะมียีนดื้อยาต้านแมลง ตัวอย่างเช่น มะม่วงที่มีตัวอ่อนแมลงหวี่แฝงอยู่เพียงผลเดียวถูกส่งมาให้ท่านทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ แล้วจากนั้นก็โดนยีนดื้อยาต้านแมลงที่มียีนดื้อยาต้านแมลงนั้นอาจนำไปสู่การระบาดของแมลงหวี่ที่อาจต้องใช้งบประมาณของสหรัฐฯ นับล้านดอลลาร์ในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์จากพืช แมลง และ ดิน

ผลิตภัณฑ์พืชตากแห้งหรือผลิตภัณฑ์พืชแปรรูปหลายชนิด เช่น เปลือกส้มแห้ง ถั่วเลนทิล สินค้าตัดถกรรมที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด เป็นต้น ก็อาจจะมีข้อกำหนดการนำเข้าพิเศษ ขึ้นอยู่กับว่าถูกนำเข้ามาจากประเทศไหน ดินที่ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ปลูกพืช หรือสำหรับเหตุผลอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม จะถูกจำกัดการนำเข้า เพราะอาจมีศัตรูพืชและโรคของพืชและสัตว์แฝงตัวอยู่ในนั้น เช่นเดียวกัน สินค้าที่ไม่ได้ถูกครอบคลุมด้วยข้อกำหนดบัญญัติทางการเกษตรแต่ได้รับการป้อนเป็นดิน (ตัวอย่างเช่น รองเท้าสกีปรก เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์การกีฬาที่เปื้อนโคลน เป็นต้น) อาจจะถูกห้ามไม่ให้นำเข้าหรือ อาจจะถูกทำลายโดยเจ้าหน้าที่ CBP ที่สถานที่เข้า นอกเหนือจากนั้น การนำเข้าแมลงและหอยทากที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกช่วงวงจรชีวิต รวมถึงไข่ของแมลงและหอยทาก จะได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก APHIS แล้วเท่านั้น

เนื้อสัตว์ สัตว์และผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์

เนื้อสัตว์ สัตว์ มูลสัตว์และผลผลิตที่ได้มาจากสัตว์ สามารถนำโรคภัยเข้ามาสู่สหรัฐฯ ได้ รวมถึงโรคมือเท้าปาก โรคนิวคาสเซิลแบบพิเศษ อหิวาตกโรคในสุกรและไข้หวัดนก การระบาดของโรคเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทำให้สัตว์ต่างๆ ป่วยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การระบาดของโรคนิวคาสเซิลแบบพิเศษ ใน แคลิฟอร์เนียและมลรัฐทางตะวันตกอื่นๆ ในช่วงปี ค.ศ. 2002 - 2003 ทำให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของมลรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการกำจัด เจ้าของฟาร์มสัตว์ปีกบางรายไม่ได้เสียเพียงแต่สัตว์ปีกในฟาร์มเท่านั้น แต่ยังสูญเสียความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย

โดยแบบเดียวกันกับผักและผลไม้ ผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูปบางชนิด (เช่น เนื้อสัตว์แช่หมักคอง น้ำมันสกัดจากสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์เนย เป็นต้น) ที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปในสหรัฐฯ นั้น อาจจะถูกห้ามนำเข้ามาโดยบุคคลทั่วไป ด้วยความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายต่างชาติ ผู้ค้าสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ APHIS ในการจัดการ ห่อ และดูแลสินค้าต่างๆ ที่มีความเสี่ยงโรคของตนเอง ด้วยการซื้อสินค้าเหล่านี้ในสหรัฐฯ แทนที่จะพยายามนำเข้าด้วยตัวท่านเอง โดยทั่วไปแล้ว จะทำให้ท่านประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้ทั้งปัญหา ถ้าท่านต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์โดยตรงทางไปรษณีย์ ให้ตรวจสอบกับ APHIS เรื่องความถูกต้องทางกฎหมายและข้อห้ามต่างๆ

การติดต่อ:

ถ้าหากต้องการทราบถึงสินค้าทางการเกษตรเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามายังสหรัฐฯ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือต้องการที่จะรายงานถึงความเป็นไปได้ที่มีสิ่งของผ่านเข้ามายังสหรัฐฯ โดยผิดกฎหมาย ขึ้นแรกให้ท่านติดต่อ **ผู้อำนวยการสุขภาพพืชมลรัฐของ APHIS** (สำหรับพืช ผลิตภัณฑ์พืช แมลงและดิน) หรือ **สัตวแพทย์เทศบาลของ APHIS** (สำหรับสัตว์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ) รายงานแบบสมบูรณ์สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ APHIS ที่ www.aphis.usda.gov/StateOffices

ถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์พืช แมลงหรือ ดิน กรุณาโทรมาที่ **หน่วยการอนุญาตการป้องกันและกักกันพืช** ของ APHIS ที่หมายเลข (877) 770-5990 หรือ ทางอีเมลที่ permits@aphis.usda.gov

สำหรับคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสัตว์ สัตว์ และ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้ติดต่อ **ศูนย์แห่งชาติการบริการสัตวแพทย์เพื่อการนำเข้าและส่งออกของ APHIS** ได้ที่หมายเลข (301) 851-3300 หรือ ทางอีเมลที่ AskNCIE.Products@aphis.usda.gov.

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของ APHIS ในการป้องกันสุขภาพพืชและสัตว์ของสหรัฐฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเราที่ www.aphis.usda.gov

USDA เป็นผู้ให้โอกาสและเป็นผู้จ้างงานอย่างเที่ยงธรรมไม่แบ่งแยก